

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 22 ธันวาคม 2558

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. คอลัมน์ แวดวงเกษตร: สศก. ชูปั้นช่างเกษตรท้องถิ่นทะเลภูเขา ลดรายจ่ายได้จริง	มติชน
2. คอลัมน์ โขลกข่าวดำทุกซ์	ไทยรัฐ
3. คอลัมน์ เศรษฐกิจเกษตร: แนวทางพัฒนาสหกรณ์	เดลินิวส์
4. คอลัมน์ ก๊อชชีปการเมือง: โจทย์ยาก	เดลินิวส์
5. เกษตรฯตลอดกรม.รมผลไม้คุมเข้มใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	มติชน
6. ออกกฎคุมผลไม้รมก๊าซ	ข่าวสด
7. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือ ดีแทค-รักบ้านเกิดMOU ส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร	มติชน
8. ฝ่ามาตรการกลไกลดต้นทุนการผลิตสมาชิกสหกรณ์	มติชน
9. ป้องกันราคาข้าวตกต่ำ! นบช.อัดงบชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ	ไทยรัฐ
10. ปศุสัตว์ชี้เข้าภาคีที่พีพีสลดแน่ ระดมสมองร้องรัฐมอง "อาเซียน+6" ดีกว่า	ไทยรัฐ



สศก. ชูปั้นช่างเกษตรท้องถิ่น ทะลุเป้า-ลดรายจ่ายได้จริง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลติดตามการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2558 ระบุ ช่วยสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกล ได้มากกว่า 3 พันรายสามารถลดรายจ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษาได้สูงสุด 799 บาท/เครื่อง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงผลติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2558 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเทคนิค และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสามารถนำไปซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเอง และเป็นช่างเกษตรท้องถิ่นชุมชน สามารถให้บริการซ่อมแซมแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ มีการพัฒนาศักยภาพ

ธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรทั่วประเทศ

ในการนี้ สศก. ได้ดำเนินการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 446 ราย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 63 ราย รวม 43 จังหวัดพบว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นร้อยละ 71 มีความรู้พื้นฐานก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ส่วนใหญ่สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรกลฯ เบื้องต้นได้ แต่เมื่อเครื่องจักรกลฯ เกิดการชำรุด ยังต้องนำไปซ่อมแซมที่ร้านทั้งในและนอกพื้นที่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมเครื่องจักรกลฯ 2,693 บาท/ราย/ปี

สำหรับผลสำรวจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจฯ ของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม มีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ เพาะกล้า/ดำนาข้าว การเก็บเกี่ยวข้าว และการสีข้าว พบว่าร้อยละ 54 ได้นำความรู้ไปปฏิบัติโดยการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตรวจคุณภาพข้าว/การเก็บเกี่ยว และการสีข้าว สามารถสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรได้ทั้งสิ้น 3,456 ราย สูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 106 และเกษตรกรในหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นร้อยละ 58 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว



โลกข่าว ต่างๆ

เหมือนกันแนะนำส่งเสริมให้
ปลูกถั่วเหลืองสู่แปลงนโยบาย
คิดได้แก่เกือบปีของเก่า
ไม่ดูตาม้าตาเรือ เมื่อไร

“บุญใจ” เข้าเวรโลกข่าว จะหายไปซะที. วันก่อนประธาน
ประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
2558..... ขอยกวลีขำๆแต่หัวร่อ ประเทศไทย ศิริชัย ออสุวรรณ
“ไม่ออก “มีถั่วมี” มาว่ากันถึง ชักชวนไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์การ
นโยบายช่วยชาวนาผู้ภัยแล้ง ฤดู เกษตรในถิ่นล้านนา แหล่งปลูก
ข้าวนาปีจบแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว ถั่วเหลืองสำคัญของไทย ชาว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่ง สหกรณ์เชียงใหม่บ่นเหลือระอา
จะอนุมัติให้หาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อ ให้ฟังจะชวนให้ชาวนาทั่วแผ่นดิน
นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรปลูก ปลูกเพื่อหนีเสือปะจระเข้ได้
หลังทำมากกว่าจะส่งถึงมือเกษตรกร อย่างไร เพราะราคาถั่วเหลือง
ได้จริงคงจะยืดยาวไปหลัง 15 นำเข้า ณ เกาะสีชัง เวลานี้ กก.ละ
ม.ค.ปีหน้า โน่นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 15 บาท ต้นทุนการปลูกถั่วเหลือง
สายหน้ากระซิบ ให้เอาเมล็ดพันธุ์ ของไทยตัวเลข สศก.ระบุ อยู่ที่
ถั่วไปปลูกตอนนั้น มันจะโตได้ ดันละ 15,041 บาท หรือ กก.ละ
ยังง ในเมื่อรู้ทั้งรูก่อนหน้าหลาย 15 บาท ปลูกไปมีแต่เจ้ากับเงิน.....
เดือน น้ำในเขื่อนมีน้อย น้ำไม่พอ และที่เข็งเปิดเป็นอึ่งนัก ปลูกตอน
หลังเดือนมกราคมอย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง นี้เก็บเกี่ยวปีหน้า สิ้นปีนี้ AEC
ความชื้นในดินที่เคยมีจากหน้าฝน เปิดแล้ว รู้กันไหม ถั่วเหลืองเขมร
จะแห้งเหือด ไม่เหลือพอให้เมล็ด ราคาถูกกว่าไทย จะไม่เดินพหุเทรด
พันธุ์พืชได้ใช้สร้างลำต้นจนออกดอก เข้ามาตีตลาด ให้ชาวนาน้ำตาตก
ผลได้แถมพืชหลังนา ต้องใช้เวลา ข้าสองหรือ คิดจะรังสรรค์นโยบาย
อย่างน้อย 45 วัน แล้ววงจรชีวิต ช่วยมีวิชั่นมองการณ์ไกลให้
มันจะยืนยาวไปถึงมีนาคมได้อย่างไร รอบด้านหน่อย อย่าทำกันง่ายๆ
ไม่รู้กันหรือ พืชหลังนาจะต้องเริ่ม ถอนผักข้างแคว้นขึ้นมawang ไร่
หย่อนเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่กลางเดือน ในจานแปล.
ธันวาคม นะครับท่าน..... นี้ก็

บุญใจ



แนวทางพัฒนาสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยโอกาสสมอบนนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ให้ประธานและผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ ร้อยเอ็ด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด อ.เมือง จ.สุรินทร์ ว่า ตามที่ได้มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ว่าในขณะนี้ได้แบ่งกลุ่มสหกรณ์ เป็น 4 ชั้น

และกำหนดเป้าหมายยกระดับสหกรณ์ภายในปี 2560 โดย ชั้น 1 ขณะนี้มีจำนวน 2,252 แห่ง จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,629 แห่ง



รัฐมนตรี และคณะ พร้อมเกษตรกรร่วมขึ้นชมโครงการ



แปลงสาธิตปลูกข้าวในกระถางเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์



แปลงสาธิตปลูกข้าวในวงบ่อ

เพิ่มขึ้น 2,377 แห่ง ชั้น 2 ขณะนี้มีจำนวน 4,102 แห่ง จะลดลงเป็น 2,173 แห่ง ลดลงจากเดิม 1,929 แห่ง ชั้น 3 ขณะนี้มีจำนวน 788 แห่ง จะลดลงเป็น 340 แห่ง ซึ่งลดลงจากเดิม 448 แห่ง และชั้น 4 ขณะนี้มีจำนวน 1,088 แห่ง ก็ต้องจะหมดไปในปี 2560

พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ใน จ.สุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายให้ผู้บริหารสหกรณ์ในพื้นที่สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ ร้อยเอ็ด ซึ่งมีสหกรณ์ รวม 471 แห่ง สมาชิก 959,214 คน ทุนดำเนินงาน 151.14 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ 60,428 ล้านบาท มี



สาธิตการหุงข้าวจากข้าวอินทรีย์

สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน 314 แห่ง ให้ดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง ไม่มี การนำเงินไปใช้ในทางที่ผิด ต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการรับรอง และ

จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นภายใน 6 เดือนนับจากนี้ ขณะเดียวกัน สหกรณ์ต้องพัฒนากิจการมากกว่าการให้กู้เงิน ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน เช่น เป็นศูนย์จำหน่ายปัจจัยการผลิต ราคาถูก ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร เป็นต้น

และการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะยังได้ไปเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด บ้านนาสาม ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วย โดยมีนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วย นายณรงค์ พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ

“สหกรณ์ วัน วัน วัน จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีของสหกรณ์การเกษตร ที่มีการบริหารจัดการเรื่องของข้าวอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดเก็บและการแปรรูป อาทิ ตู้ฉางเก็บข้าว โรงบรรจุข้าวแปรรูป และการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าว และยังมี การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ ทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการปลูกข้าว และปลูกงาที่เป็นพืชใช้น้ำน้อยหลังจาก ก็หวังว่า สหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ จะมาเรียนรู้ และขยายผลต่อยอดเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์ต่อไป” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด มีกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ และกำลังเตรียมการเพื่อส่งข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ที่ผลิตโดยสมาชิก สหกรณ์ เข้าประกวดข้าวพันธุ์ดี ที่ใช้ระบบการปลูกข้าวแบบในถังและวงบ่อ มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรทำการรวมกลุ่ม เพื่อปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษมาตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา โดยวิธีการปลูกข้าวแบบนาหยอดอย่างได้ผล ซึ่งในปี 2558 ได้ส่งข้าวหอมมะลิ เข้าประกวดจนได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ

และขณะนี้ทางสหกรณ์กำลังดำเนินการแปรรูป เพื่อเป็นข้าวสารหอมมะลิสุรินทร์ปลอดภัยจากสารพิษที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความต้องการของตลาดโลก เพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่สมาชิกต่อไป.



โจทย์ยาก

ไม่รู้ลมอะไรหอบ “บิ๊กจักร” พล.อ. จักรชัย สาทีกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หรือ พญานาค1 หลังจากกลับจากประชุม ครม. รับผิดชอบเรื่องเข้ามาตั้งอยู่ในห้องสื่อมวลชน ประจำกระทรวง และก็เล่าอย่างปลื้มปริ่ม ว่า สิ่งที่น่ายกย่อง พุดย่าใน ครม. คือ ความห่วงใยเกษตรกรประสพภัยแล้งซ้ำ 3 ปีติด ถือเป็นภารกิจสำคัญสุดในปี 59 ของทุกหน่วยงานในรัฐบาล คสช. ยังย้ำให้ รมต. ทุกคนบูรณาการพื้นที่ดูแลในภาวะวิกฤติน้ำ

“บิ๊กจักร” เลย์ตั้งธงลงลุย ตจว.ทุกสัปดาห์ แกรมเดือนกันล่วง หน้าห้ามชนคนมาต้อนรับเด็ดขาดแม้กระทั่งตั้งเต็นท์ติดป้ายใหญ่โต โครทำโดนแน่

ยังชูด้วยว่า “เจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ทำงานในหน้าที่ของตัวเองไปไม่ต้องขับรถข้ามจังหวัดเป็นชั่วโมง ๆ เพื่อมาให้ผม เห็นหน้าแว็บเดียว อย่าทำ เพราะผมไปดูเกษตรกรเขาอยู่กันอย่างไร จะได้เห็นปัญหาจริง ๆ มาแก้ไขได้ตรงจุด ถ้าเกณฑ์คนมาแล้วสั่งให้ พุดแบบเดียวกัน อย่าหาว่าไม่เตือน”

ฟังแล้วได้ใจสุด ๆ ไปเลยแต่ทำยากที่สุดอด เพราะมันจะผิด ขนบธรรมเนียมในแวดวงราชการไทยที่ปฏิบัติกันมายาวนานที่ใคร ๆ ก็อยากมาต้อนรับ รมต. กันทั้งบ้านแหเลย เชื่อขงเมกินได้เลยเจ้าคะ.

แมงม่

เกษตรฯคลอดกม.รณผลไม้

●ค่อมเข้มใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรณผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับฉบับแรกของประเทศ เพื่อควบคุมกระบวนการรณผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ โดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กระบวนการรณผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างแพร่หลาย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

ให้คงความสดและสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้นานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไย ซึ่งการรณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลไม้สด มีโอกาสที่สารชนิดดังกล่าวจะตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องเร่งควบคุมกระบวนการรณเพื่อไม่ให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้ไทย และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าผลไม้ไทยในตลาดโลกด้วย

ออกกฎคุมผลไม้รมก๊าช

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักปฏิบัติ สำหรับกระบวนการผลิตไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับฉบับแรกของประเทศที่กระทรวงเกษตรฯ ประกาศบังคับใช้ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ โดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.2559 จำหน่ายในตลาดได้นานขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กระบวนการผลิตไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างแพร่หลาย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้คงความสดและสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้นานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไย ซึ่งการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลไม้สดมีโอกาที่สารชนิดดังกล่าวจะตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องเร่งควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินที่กำหนด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้ไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือ ดีแทค-รักบ้านเกิด MOU ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ดีแทค มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร หวังใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายบริการที่เข้าถึงทุกพื้นที่ประเทศไทยของดีแทคผนึกกำลังกับเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศร่วมสร้างเกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer

นายโอฬาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบาย 5 Smart ได้แก่ Smart Officer, Smart Office, Smart Farmer, Smart Group และ Smart Product การพัฒนาการเกษตรในองค์กรนั้น ในส่วนของ Smart Farmer ได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรด้านการเกษตร โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาเกษตรกรเกิดผลเป็นรูปธรรม และให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายจากภายนอก

ในปี 2557

โดยทางกรมฯ ได้มีโอกาสร่วมกับดีแทค และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดทำงานแบบบูรณาการ ทำแผนเชิงรุก ลงพื้นที่ไปพบเกษตรกร และแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อวางแผนก่อนเริ่มดำเนินการ และบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้ Smart Device (เดิม Smart Farmer ต้นแบบ Existing Smart Farmer และ Developing Smart Farmer)” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ที่ตั้งและผู้ประสานงานของเกษตรกรและกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร และสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น SMART FARMER ที่มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและก้าวไกลยิ่งขึ้น

ฝ่ามาตรการกลไกลดต้นทุนการผลิตสมาชิกสหกรณ์

ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศต่างต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิต เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และค่าจ้างแรงงาน ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

จากปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับแผนการส่งเสริมและผลักดันให้ “สหกรณ์” เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิก ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สมาชิกสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวสมาชิกให้ดีขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ปี 2559 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้เป็นปีแห่ง “การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน” ภาคเกษตร 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 2.การเพิ่มผลผลิต 3.การบริหารจัดการ และ 4.การตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภาคสหกรณ์ไทยซึ่งมีสมาชิก รวมกว่า 12 ล้านคน ได้เร่งปรับแผนขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับภาคสหกรณ์อย่างเต็มที่ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

เบื้องต้นได้มีแผนส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจะ



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยเน้นให้สหกรณ์เป็นกลไกช่วยในการลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการลดต้นทุนในส่วนต้นน้ำจะส่งเสริมให้สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้บริการแก่สมาชิก ทั้งปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกรวมกัน

ซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งจะทำให้มีอำนาจต่อรองและได้ราคาถูกลง

นอกจากนั้น ยังจะจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกรวมกันขายผลผลิตผ่านสหกรณ์ด้วย

สำหรับแนวทางการลดต้นทุนกลางน้ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีแผนสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วม ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย ซึ่งคาดว่า จะช่วยสร้างอำนาจต่อรองราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของสมาชิก ทั้งยังเกิดการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่สมาชิก และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งผลผลิตได้ค่อนข้างมาก

ขณะเดียวกันส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยในการลดต้นทุนชั้นปลายน้ำ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีแผนเร่งส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผลักดันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย โดยภาคสหกรณ์มีสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพหลายรายการ อาทิ ข้าว ผลไม้ โคนม ยางพารา กาแฟ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์สามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์ได้ในราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไป เป็นแนวทางช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสหกรณ์และสมาชิกได้ โดยเฉพาะการเปิดตลาดเสรีภายใต้กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี (AEC) คาดว่า การแข่งขันทางการค้าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

“นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้สหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงแนวคิดทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีเพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งขั้นพื้นฐานในการพึ่งพาตนเอง และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ หากสหกรณ์มีความเข้มแข็งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน และทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นด้วย” นายวิณะโรจน์กล่าว

● นบช.อัดงบชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ

ป้องกันราคาข้าวตกต่ำ!

นบช. ขยายโครงการชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ประกอบการ ที่ซื้อข้าวเก็บสต็อก วงเงิน 204 ล้านบาท รับมือข้าวเปลือกเจ้านาปีออกสู่ตลาด พร้อมสั่งเดินหน้าผลิตข้าวคุณภาพดี ป้อนตลาดหวังดันราคาให้สูงขึ้น "อภิรดี" ทหารเรือเวเบอร์ยันระบายนข้าวเสียโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติเงิน 204 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ภาคเอกชนที่ซื้อข้าวเก็บสต็อกไว้ 3-6 เดือน เพื่อเป็นมาตรการรับมือปริมาณข้าวเปลือกเจ้านาปี ที่จะออกสู่ตลาดอีก 4.64 ล้านตันในเดือน ธ.ค.นี้ ไม่ให้ตกต่ำ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่เก็บสต็อกข้าวเดิมมีเป้าหมาย 3 ล้านตันล่าสุดมีผู้ประกอบการเก็บสต็อก 219 ราย ปริมาณ 2.298 ล้านตัน มูลค่า 26,279 ล้านบาท และได้ขยายโครงการเพื่อรับมือกับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าที่กำลังออกสู่ตลาด เป้าหมาย 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก

ขณะเดียวกัน นบช.ได้เห็นชอบแผนการผลิตและทำตลาดข้าว โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ ร่วมมือกันช่วยให้ชาวนาผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งต้องผลักดันทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ และปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น ข้าวสี ข้าวจีไอ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ข้าวอินทรีย์ เพื่อให้สามารถผลิตข้าวคุณภาพดี ขายได้ราคาดี มีผลตอบแทนกลับสู่เกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะทำแผนผลักดันการส่งออกข้าวคุณภาพดีต่อไป

"การทำแผนผลิตและทำตลาดข้าวชนิดพิเศษ จะเริ่มจากการจัดหาระบบ

ฐานข้อมูลปริมาณและพื้นที่ของแต่ละชนิดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการผลิต จากนั้นจะรุกตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ โดยชูลักษณ์เด่นของข้าวแต่ละชนิด วางตำแหน่งการแข่งขันในตลาดบน เริ่มจากกลยุทธ์สร้างการรับรู้สู่ตลาดด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือในตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าข้าว และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพให้เป็นสากลในระยะกลางและระยะยาว"

นางอภิรดีกล่าวว่า กรณีที่สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย (สมาคมเซอร์เวย์อร์) ยื่นหนังสือให้ตนตรวจสอบคุณภาพข้าวใน

โกดังใหม่อีกครั้ง และให้ชะลอการเปิดประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมเพราะมองว่าการคัดเกรดข้าวไม่ตรงกับความเป็นจริงเรื่องนี้ตนได้เชิญสมาคมฯมาพบ เพื่อชี้แจงถึงการตรวจสอบและคัดแยกข้าวในสต็อกของรัฐบาล ว่ามีความโปร่งใส และมีตัวแทนจากเจ้าของคลังและโกดังสินค้า และเซอร์เวย์อร์ ร่วมตรวจสอบด้วย ส่วนที่ขอให้ตรวจสอบคุณภาพข้าวใหม่ขณะนี้ได้เลยขั้นตอนนั้นมาแล้ว ขอยืนยันว่าข้าวเสื่อมที่นำออกมาระบายเป็นข้าวที่มีการตรวจสอบถูกต้อง แต่หากกังวลเรื่องค่าเสียหายส่วนต่างที่ได้รับรองข้าวไว้ สามารถไปต่อสู้ได้ในขั้นตอนของศาล

"การระบายข้าวเสื่อมคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นอย่างดี เป็นการระบายตามสภาพมีความรอบคอบ เป็นธรรม ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ เพราะสต็อกที่มีอยู่จะเป็นการกดดันราคาข้าวในตลาด"

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอ.ร.ค.ส.) กล่าวว่า อกส.กำลังหารือกับผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลข้าวเสีย 37,412 ตัน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปุยและชีวมวล ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญา กับ อกส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และเมื่อเซ็นสัญญาแล้ว จะลงพื้นที่ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อไปดูว่ามีกรนำข้าวไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุยและไฟฟ้าอย่างไร ส่วนการขนย้ายข้าว ได้ทำระบบตรวจสอบส่งรูปรถบรรทุกผ่านไลน์เมื่อไปถึงจุดเช็กก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นรถคันเดียวกันหรือไม่ เมื่อไปถึงโรงงานจะมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง โดยมีวอร์รูมอยู่ที่ อกส.ติดตามตลอดเวลา.

ปศุสัตว์ชี้เข้าภาคีทีพีพีสลดแน่

● ระดมสมองรัฐมอง "อาเซียน+6" ดีกว่า

น.สพ.สรวิศธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในการระดมสมองในงานเสวนา "พุทธศาสตร์ หมูไทย ในยุคโลกไร้พรมแดน (ภายใต้แรงกดดัน TPP)" ที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นว่า กรมและภาคเอกชนได้พัฒนาการเลี้ยงสุกรมาตลอด 20-30 ปี มีการผลักดันมาตรฐานฟาร์มให้เกษตรกร ได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะการผลักดันให้เขต 1-2-7 คือภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก เป็นเขตปลอดสารเร่งเนื้อแดงในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (Beta-Agonist) ส่วนตัวในกลุ่มแรคโตพามีน (Ractopamine) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ TPP เพราะสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ใช้สารนี้ได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตของไทยเป็นห่วง เพราะเกรงว่าหมูสหรัฐฯที่มีสารเร่งเนื้อแดงจะถูกส่งมาจำหน่ายปะปนกับหมูปลอดสารเร่งเนื้อแดงของบ้านเรา

นายสุรัช สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่า ภาคีทีพีพีเกิดขึ้นเพราะอาเซียนกำลังเดินหน้าเขตเศรษฐกิจอาเซียน+6 หรือ RCEP ที่มีอาเซียนเป็นผู้นำและมีจีนเป็นอีกหนึ่ง

หัวเรือใหญ่ โดยไม่มีสหรัฐฯร่วมด้วย สหรัฐฯจึงหวังให้ทีพีพีเกิดขึ้นเพื่อคานอำนาจอาเซียนและจีน และเพื่อชิงความได้เปรียบจากจีน "หากมองเฉพาะอุตสาหกรรมหมูแล้ว ไทยเราตัวคนเดียว เพราะมีการผลิตหมูขุนเพียง 16.5 ล้านตัวต่อปี ขณะที่ทั้งโลกผลิตหมูขุนอยู่ถึง 1.238 ล้านตัว ดังนั้นต่อไปนี้จะไม่พูดเรื่องทีพีพี แต่จะขอให้พูดเพียง RCEP เพราะคนในกลุ่ม RCEP มีมากกว่า 3,400 ล้านคนที่อยากบริโภคหมูของไทย คนจำนวนนี้เท่ากับคนถึงครึ่งโลก และตลาดสำคัญที่แท้จริงของหมูไทยก็คือจีน เพราะมีคนมากกว่า 1,400 ล้านคน"

นายสัตวแพทย์ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า หากไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TPP ในอนาคตก็จะมีขึ้นส่วนหมูราคาถูกจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาขายตีตลาดหมูในบ้านเรา "ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าทุกครั้งที่อเมริกาเจรจาทำ FTA กับประเทศไหนก็ตาม จะต้องตั้งเป้าส่งออกสินค้าเกษตรของตนเองมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการส่งออกหมูด้วย"